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 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเขตจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับ
การศึกษาตอภายหลังเรียนจบมัธยมศึกษาตอนตนชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 6 ผลปรากฎดังนี้ 
 นักเรียนที่เรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนที่
ตอบแบบสอบถามครั้งนี้จํานวน 2,593 คน คิดเปนรอยละ 54.58 ของกลุมตัวอยาง โดยเก็บคืนได  
63 โรงเรียน จาก 93 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 67.74 นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง      
รอยละ 58.7 เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 41.3 โดยนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีภูมิลําเนา
ในเขตจังหวัดราชบุรีทั้ง 9 อําเภอ มีเพียงรอยละ 0.9 ที่มีภูมิลําเนาอยูนอกเขตจังหวัดราชบุรี นักเรียน
ที่ตอบแบบสอบถามซึ่งเรียนอยูมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 รอยละ 47.7 แจงวาจะเรียนสายอาชีพกับ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และรอยละ 43.8 จะศึกษาตอช้ัน ม.4 อีกรอยละ 3.0 จะศึกษาตอกับการศึกษา
นอกโรงเรียน สวนอีกรอยละ 5.6 ไมศึกษาตอ ความสนใจในการศึกษาตอสวนใหญสนใจศึกษา
แผนกพณิชยการ รอยละ 33.1 ชางยนตรอยละ 22.6 ชางอิเล็กทรอนิกสรอยละ 13.3 สวน 3 อันดับ
สุดทายที่มีนักเรียนสนใจนอยไดแก สาขาชางกอสราง รอยละ 0.8 สาขาเครื่องเคลือบดินเผา และ
สาขาชางเขียนแบบเครื่องกลรอยละ 0.7 
 สําหรับนักเรียนที่เรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ที่ศึกษาในสถานศึกษารัฐบาลและเอกชน
ในเขตจังหวัดราชบุรีมีจํานวน 28 โรงเรียน เก็บขอมูลกลับคืนได 17 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 60.7 
โดยขอมูลที่เก็บไดมีจํานวน 541 ฉบับ คิดเปนรอยละ 32.88 ของกลุมตัวอยาง โดยนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 ที่ตอบขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63.4 เพศชายรอยละ 36.6 
โดย     นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีภูมิลําเนากระจายอยูในทุกอําเภอของจังหวัดราชบุรี นักเรียน
สวนใหญแจงวาเมื่อเรียนจบจะศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยของรัฐรอยละ 49.4 รองลงมาจะศึกษาตอที่
สถาบัน    ราชภัฎ รอยละ 18.3 และอันดับ 3 จะศึกษาตอที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีรอยละ 15.0 นักเรียน
ที่ตองการศึกษาตอมีความตองการศึกษาตอในทุกสาขายกเวนสาขาคหกรรมธุรกิจและจิตรกรรมสากล 
โดยสาขาที่นักเรียนสนใจเรียนเปนอันดับหนึ่งคือ คอมพิวเตอรธุรกิจรอยละ 17.2 ชางยนตรอยละ 
14.8 และสาขาการบัญชีรอยละ 12.3 
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 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาตอภายหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 
3 ในปการศึกษา 2549 พบวา มีนักเรียนสนใจศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีลดลงจากปการศึกษา 2547  
จํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 59.19 ทั้งนี้นาจะเปนเพราะในปการศึกษา 2547 วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุ รีมิไดมีการจัดนิทรรศการเทคนิคปริทัศน เพื่อแนะแนวการเรียนตอสายอาชีพกับ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และในปการศึกษา 2548 ก็มิไดมีการจัดแสดงนิทรรศการเชนกัน อีกทั้ง
วิทยาลัยมีการปรับระบบการเรียนและวิธีการเลือกสาขาเรียนใหมในปการศึกษา 2547 สงผลทําให
ผูเรียนไมเขาใจและลาออกบางสวน จึงนาจะเปนสาเหตุทําใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันแม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไดดําเนินการแกไขแลว 
 สวนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ในปการศึกษา 2549 นี้มีนักเรียนประสงคจะเรียนตอ
สายอาชีพกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีลดลง 246 คน คิดเปนรอยละ 75.23 ของปการศึกษา 2547 ทั้งนี้
นาจะเปนเพราะปจจุบันสถาบันราชภัฎไดยกวิทยฐานะเปนมหาวิทยาลัย จึงสงผลทําใหนักเรียนให
ความสนใจจะเขาศึกษาตอกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพิ่มขึ้น  จึงทําใหยอดการศึกษาตอกับ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีลดลง และอาจเปนเพราะกระบวนการแนะแนวของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม
เนนแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพกับนักเรียนชั้น ม.6 นักเรียนชั้น ม.6 สนใจศึกษาตอสายอาชีพ
กับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีลดลงอยางตอเนื่องทุกป 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนในเขตจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับการศึกษา
ตอภายหลังเรียนจบมัธยมศึกษาตอนตนชั้นปที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 พบวา                   
มีนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอสายอาชีพกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในระดับใกลเคียงกับแผนการรับ 
ซ่ึงอาจจะสงผลทําใหวิทยาลัยขาดโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน ดังนั้นเพื่อใหการจัดการ
รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนสายอาชีพตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ ขอเสนอแนะวา  

1. วิทยาลัยควรประชาสัมพันธการรับนักเรียน นักศึกษาประจําปการศึกษา 2549 ให
กวางขวางเพิ่มขึ้นมากกวาที่เปนอยู 

2. นักเรียน นักศึกษาที่เขาเรียน โดยเฉพาะดานชางอุตสาหกรรมถามีผลการเรียนใน
วิชาคณิตศาสตรต่ํากวา 2.00 ควรจัดใหเรียนปรับพื้นความรูคณิตศาสตรเกี่ยวกับการแกสมการและ
ตรีโกณ 

3. นักศึกษาระดับ ปวส. ที่รับเขาเรียนจากนักเรียน ม.6 แผนการเรียนศิลปและภาษา 
ควรปรับใหนักเรียนปรับพื้นวิทยาศาสตรอุตสาหกรรมของระดับ ปวช. กอน 
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